

Số: /KH-SGDĐT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác dân vận năm 2024
của ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 27/12/2023 của Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đối với công tác dân vận; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu.

2. Cụ thể hóa nhiệm vụ trong 132-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 27/12/2023 của Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2024 thành nhiệm vụ cụ thể trong năm 2024 của ngành giáo dục và đào tạo.

3. Việc tổ chức, thực hiện phải được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả; tạo bước chuyển biến rõ nét về công tác dân vận đối với công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và đào tạo; tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo năm 2024 gắn với thực hiện chủ đề năm của thành phố.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ thường xuyên

- Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định của Trung ương, thành phố về công tác dân vận; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố.

- Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của ngành, gắn với thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố “Đẩy mạnh chính trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu- Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”.

- Thực hiện đánh giá kết quả công tác dân vận của các phòng Sở và đơn vị trực thuộc Sở 06 tháng đầu năm và tổng kết năm 2023 theo quy định.

2. Nhiệm vụ cụ thể

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện và hoàn thành
1	Triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2024.	Văn phòng Sở	Các phòng Sở, đơn vị thuộc Sở	Quý I/2024
2	<p>Quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, thành phố về công tác dân vận gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Nghị quyết số 25-NQ/TW của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về <i>“tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”</i>; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về <i>“tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”</i>; các văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy: Quyết định số 446-QĐ/TU ngày 26/11/2021 của BTV Thành ủy ban hành <i>“Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại thành phố Hải Phòng”</i>; Quyết định số 1155-QĐ/TU ngày 20/10/2023 về Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân (sửa đổi, bổ sung); Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy <i>“về đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong phòng, ngừa và xử lý” “điểm nóng”, vụ việc phức tạp trên</i></p>	Các phòng Sở, đơn vị thuộc Sở	Các đơn vị liên quan	Cả năm 2024

	<p>địa bàn Thành phố”; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới trên địa bàn thành phố” và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được Quốc hội thông qua ngày 10/11/2022.</p>			
3	<p>Triển khai thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành tiêu chí chấm điểm, xếp loại công tác dân vận các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố.</p>	Văn phòng Sở	Các phòng Sở, đơn vị trực thuộc Sở	Quý I/2024
4	<p>Tiếp tục tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.</p>	Các phòng Sở, đơn vị trực thuộc Sở	Các đơn vị liên quan	Cả năm 2024
5	<p>Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong hoạt động quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực. Phát huy dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm.</p>	Các phòng Sở, đơn vị trực thuộc Sở	Các phòng Sở, đơn vị trực thuộc Sở	Cả năm 2024

6	Thực hiện xây dựng cơ quan văn hóa, công sở văn minh.	Các phòng Sở, đơn vị trực thuộc Sở	Các đơn vị liên quan	Cả năm 2024
7	Thực hiện phong trào thi đua, đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2023.	Các phòng Sở, đơn vị trực thuộc Sở	Các đơn vị liên quan	Cả năm 2024
8	Thực hiện tiếp công dân; kịp thời giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài (nếu có); bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân, tổ chức theo quy định của pháp luật.	Thanh tra Sở	Các phòng Sở, đơn vị trực thuộc Sở	Cả năm 2024
9	Thực hiện việc tự chấm điểm, xếp loại công tác dân vận của Sở GD&ĐT	Văn phòng Sở	Các phòng Sở, đơn vị	Quý IV/2024
10	Tham mưu tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của Sở GD&ĐT năm 2024 và xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2025.	Văn phòng Sở	Các phòng Sở, đơn vị trực thuộc Sở	Quý IV/2024

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng thuộc Sở: Triển khai thực hiện nội dung kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thực hiện có hiệu quả công tác dân vận năm 2024.

2. Các đơn vị giáo dục: Căn cứ Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2024 của Sở GD&ĐT thực hiện xây dựng Kế hoạch triển khai tại đơn vị đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị;

Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ, báo cáo kết quả có đề xuất thi đua, khen thưởng hàng năm của các đơn vị gửi về Sở GD&ĐT (qua Văn phòng Sở), đối với báo cáo 6 tháng **trước ngày 15/6/2024** và đối với báo cáo năm **trước ngày 10/12/2024** để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Ban Thanh tra nhân dân: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo thực hiện hòa giải có hiệu quả ngay tại cơ sở khi có sự việc nổi cộm xảy ra; chủ động nắm tình hình và giải quyết kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

4. Giao Văn phòng Sở chủ trì, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch đối với các phòng Sở, đơn vị trực thuộc Sở; tham mưu, đưa nội dung thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng cuối năm đối với tập thể, cá nhân.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Sở và các đơn vị giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;
- Sở Nội vụ;
- Trưởng các phòng Sở;
- Các trường THPT, PT nhiều cấp;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Quốc Hiệu

